



Thông báo Công khai về Giấy phép MS4 của TxDOT

Các Câu hỏi Thường gặp

Cập nhật Lần cuối ngày 26 Tháng Chín, 2022

Tờ FAQ này nhằm giải quyết các câu hỏi thường gặp của cộng đồng. Để yêu cầu bổ sung các dịch vụ phiên dịch, vui lòng liên hệ với Bộ phận Vấn đề Môi trường tại: Tracey.Janus@txdot.gov

Các câu hỏi Liên quan đến Quá trình Gia hạn

Câu hỏi 1: Tôi có thể xem đơn xin cấp phép ở đâu?

Đơn xin có sẵn để xem trực tiếp tại mỗi văn phòng quận hiện hành, trong giờ làm việc thông thường. Địa chỉ của mỗi văn phòng quận thích hợp được liệt kê trong thông báo công khai.

Câu hỏi 2: Đơn xin cấp phép có trên trực tuyến không?

Mẫu đơn này có sẵn để tải xuống từ Stormwater Program Page tại <https://www.txdot.gov/inside-txdot/division/enosystemal/stormwater-program.html>.

Câu hỏi 3: Đơn xin cấp phép sẽ được xem trong bao lâu?

Đơn xin cấp phép sẽ được cung cấp để xem trực tuyến và trực tiếp tại các văn phòng quận hiện hành cho đến khi kết thúc giai đoạn lấy ý kiến của công chúng. Việc này có thể vẫn còn trong vài tháng nữa tùy thuộc vào lịch trình xem xét của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas, vì họ vẫn chưa xác định được ngày. Hãy theo dõi bài báo quý vị đã thấy thông báo này để biết thời hạn đệ trình ý kiến chính thức.

Câu hỏi 4: Làm cách nào để theo dõi tình trạng của giấy phép?

Có thể xem tình trạng giấy phép bằng cách truy cập Cơ sở dữ liệu Tích hợp (Integrated Database) của Ủy viên Chất lượng Môi trường thuộc Ủy ban Texas tại trang web trong bài báo thông báo. Tìm kiếm giấy phép bằng số này: **WQ0005011000** (đây là những số không) trong ô "TCEQ ID Number".

Câu hỏi 5: Đơn xin cấp phép có phải chỉ dành cho khu vực này không?

Giấy phép bao gồm sự ưu tiên của TxDOT ở các khu vực có dân số và mật độ dân số cao được quy định theo chương trình MS4 trên toàn tiểu bang. Quý vị có thể xem thành phố, quận, mã zip và lưu vực đầu nguồn bị ảnh hưởng trong đơn xin cấp phép hoặc trên trang web của TxDot tại <https://www.txdot.gov/inside-txdot/division/enosystemal/stormwater-program.html>.

Câu hỏi 6: Quá trình cấp phép hoạt động như thế nào/các bước của quá trình là gì?

Chương trình Giáo dục Cộng đồng về Chất lượng Môi trường (Environmental Quality Public Education Program) của Ủy ban Texas có thể cung cấp thêm thông tin về quá trình cấp phép và về đơn xin cấp phép. Liên hệ với họ tại trang web trong thông báo công khai hoặc Số điện thoại Miễn phí theo số 1-800-687-4040.

Câu hỏi 7: Nếu tôi có ý kiến, tôi sẽ gửi chúng ở đâu?

Tất cả các ý kiến phải được đệ trình lên Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas. Các ý kiến có thể được nộp bằng phương tiện điện tử tại trang web đã được viết trong thông báo công khai hoặc bằng văn bản tại Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas, Văn phòng Thư ký Trưởng, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin liên hệ nào quý vị cung cấp, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ cư trú của quý vị sẽ trở thành một phần trong hồ sơ công khai của cơ quan.

Câu hỏi 8: Khi nào thì đến thời hạn đệ trình ý kiến cho TCEQ?

TCEQ vẫn chưa đưa ra thời hạn đệ trình ý kiến. Khi giấy phép của dự thảo được hoàn thành, sẽ có đợt thông báo thứ hai và đây là lúc TCEQ sẽ thiết lập thời hạn đệ trình ý kiến.

Câu hỏi 9: Làm cách nào để yêu cầu một cuộc họp công khai?

Yêu cầu điều trần công khai phải được đệ trình lên Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas theo các hướng dẫn được nêu trong bài báo thông báo. Gọi Số điện thoại Miễn phí cho Chương trình Giáo dục Cộng đồng của Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas theo số 1-800-687-4040. Để biết thêm thông tin.

Các câu hỏi Liên quan đến Chương trình MS4 và TxDOT

Câu hỏi 1: MS4 là gì?

“MS4” là viết tắt của Hệ thống Thoát Nước mưa Riêng biệt của Thành phố (Municipal Separate Storm Sewer System). MS4 là một hệ thống thoát nước mưa có thể xả nước mưa chưa qua xử lý ra các vùng nước mặt và được vận hành bởi một cơ quan công quyền. Hệ thống bao gồm những thứ như mương ven đường và cống thoát nước mưa.

Câu hỏi 2: Tại sao TxDOT lại xin giấy phép này?

Đạo luật Nước Sạch và Hệ thống Loại bỏ Chất thải Ô nhiễm của Texas (Texas Pollutant Discharge Elimination System, TPDES) yêu cầu người vận hành của một số hệ thống thoát nước mưa ở các khu vực được quy định theo chương trình MS4 phải xin giấy phép xả nước mưa hợp pháp từ hệ thống cống thoát nước mưa của họ. Chúng tôi chịu trách nhiệm về các hệ thống thoát nước mưa liên quan đến hệ thống đường cao tốc của tiểu bang ở những khu vực này, vì vậy chúng tôi cần có giấy phép cho chúng.

Câu hỏi 3: TxDOT đã được cấp phép như thế này trước đây chưa?

Có, TxDOT đã có giấy phép MS4 kể từ khi những quy định MS4 có hiệu lực vào đầu những năm 1990. Vào Tháng Mười Một 2016, Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas đã cấp cho TxDOT giấy phép MS4 sử dụng trên toàn tiểu bang, hợp nhất 34 giấy phép mà chúng ta đã có trước đây. Giấy phép đó có thời hạn trong vòng 5 năm và hiện TxDOT đang trong quá trình gia hạn giấy phép đó.

Câu hỏi 4: Giấy phép yêu cầu những gì?

Giấy phép yêu cầu chúng tôi thực hiện một số biện pháp kiểm soát được thiết kế để cải thiện chất lượng nước mưa thoát ra từ hệ thống thoát nước mưa của chúng tôi. Điều này bao gồm những việc như tiếp tục thực hiện một chương trình giám sát những gì đi vào hệ thống cống thoát nước mưa của chúng tôi, để chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề như rác hoặc dầu máy đã qua sử dụng đi vào hệ thống. Giấy phép cũng yêu cầu chúng tôi tiếp tục giải quyết các hoạt động của chính mình, như hoạt động xây dựng và ứng dụng cho phân bón, để đảm bảo chúng tôi không vô tình thải các chất ô nhiễm vào hệ thống cống thoát nước mưa.

Câu hỏi 5: Các cơ quan/tổ chức khác có giấy phép MS4 không?

Bất kỳ thành phố, quận, tiểu bang hoặc cơ quan liên bang nào vận hành có MS4 trong một khu vực được quản lý cần phải có giấy phép để xả nước mưa từ hệ thống cống thoát nước mưa của họ. Ví dụ, hầu hết các thành phố lớn và vừa ở Texas cũng đều có giấy phép MS4, cũng như các sở giao thông vận tải ở các tiểu bang khác.

Câu hỏi 6: Tại sao đây là giấy phép cá nhân, không phải giấy phép chung?

Vì hầu hết các nhà vận hành MS4 là các thành phố, giấy phép chung hiện có chưa thực sự được điều chỉnh để phù hợp với họ. Trước đây chúng tôi đã hoạt động theo giấy phép chung, nhưng không phù hợp với chúng tôi vì chúng tôi không có quyền hạn hoặc trách nhiệm như một thành phố. Vào Tháng Mười Một 2016, chúng tôi đã được cấp một giấy phép cá nhân được thiết kế riêng cho việc vận chuyển nước mưa.

Câu hỏi 7: Làm thế nào tôi có thể tham gia vào việc thực hiện?

Chúng tôi có một số chương trình giúp giữ cho hệ thống thoát nước mưa của chúng tôi sạch sẽ và phụ thuộc vào sự tham gia của cộng đồng để thực hiện:

Report a Litterer: <http://www.dontmesswithtexas.org/get-involved/report-a-litterer/>
 Adopt-a-Highway: <http://www.txdot.gov/inside-tdot/get-involved/volunteer/adopt-a-highway.html>
 Sponsor a Highway: <http://texassponsorahighway.com/>
 Participate in Trash-Off (Tham gia Nhật Rác): <http://www.dontmesswithtexas.org/get-involved/trash-off/>

Chúng tôi cũng đang làm việc với Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas để thực hiện “Don’t Mess with Texas Water”, chương trình này sẽ cung cấp một số điện thoại miễn phí để báo cáo việc đổ rác bất hợp pháp:

<https://www.tceq.texas.gov/p2/dont-mess-with-texas-water-a-way-to-report-illegal-dumping>.